

ความร่วมมืออย่างเป็นทางการภายใต้ “โครงการพัฒนาทักษะชีวิต” โดย มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการภายใต้ “โครงการพัฒนาทักษะชีวิต” ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีตัวแทนจาก มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย มร. เจคอบ เมอร์รี่ ผู้จัดการประจำประเทศ มร. เออร์เนสโต ริบาสทิลโล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจำภูมิภาคเอเชีย ฌ็องฌี แวดแมน ผู้จัดการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต และ ชนัญญู หมวดมณี เจ้าหน้าที่บริหารโครงการพัฒนาทักษะชีวิต พร้อมด้วย ธนัตถ์ ชำรงค์ศักดิ์สุวิทย์ Country Treasurer บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมเป็นองค์กรภาคีสันับสนุนการดำเนินงาน สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยทำงานร่วมกับกว่า 40 โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตจังหวัด ตรัง สตูล สงขลา ภูเก็ต นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกีฬาและการเล่น นอกจากนี้ยังเพิ่มทักษะและความรู้ของบุคลากรครู ในการดำเนินกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ความร่วมมือนี้ของทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กนักเรียนและเยาวชนในเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิต ความรู้ทางด้านการเงิน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก การศึกษาเรื่องเพศภาวะ ตลอดจนการเตรียมตัวสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งยังเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวัดผลและประเมินผลเชิงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในเรื่องของทักษะชีวิต

มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้รูปแบบกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ในปี พ.ศ. 2555 ทางมูลนิธิฯ ร่วมงานกับโรงเรียนและเข้าถึงบุคลากรครูมากกว่า 400 คนและนักเรียนกว่า 8,000 คน ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนปกติและกิจกรรมพิเศษ

ชัญญุณี หมวดมณี

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117